



Kỹ Sư Nguyễn Minh Mẫn

LÁ THƯ ÁI HỮU CÔNG CHÁNH CHIA BUỒN

Kỹ Sư Nguyễn Minh Mẫn Đã Bị Cộng Sản Bắt Đem Về Việt Nam Xử Bản

NGUỒN TIN TỪ AH NTA)

Tiểu sử Anh Hùng Vị Quốc Vong Thân Chiến Sĩ Lý Thara

Chiến sĩ Lý Thara sinh trưởng và lớn lên tại đồng bằng sông Cửu Long miền Nam Việt Nam.

Thân phụ ông là cư sĩ thuộc Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo. Ông Lý Thara được tôi luyện trong gia đình cách mạng từ buổi thiếu thời. Cho nên sau khi chế độ cộng sản cưỡng chiếm miền Nam, bị sống trong chế độ man rợ CSVN từ 1975-1979 nên ông đã đi tìm con đường giải cứu cho chính mình và con đường cứu dân tộc, cứu nước, ông đã tự đặt mình vào công cuộc đấu tranh chung của dân tộc để giải thể chế độ độc tài đảng trị của tập đoàn Đảng Cộng Sản Việt Nam, ngõ hầu đưa dân tộc đến tự do, dân chủ và phú cường.

Chiến sĩ Lý Thara sinh năm 1955, tên thật là Nguyễn Minh Mẫn. Tốt nghiệp Kỹ Sư Phú Thọ tại Sài Gòn, Việt Nam. Vượt biên sang Cam Bốt năm 1986 để ẩn náu sinh sống và hoạt động chính trị hầu mưu tìm một thể đứng và một cứ điểm an toàn cho tổ chức chờ ngày cùng toàn dân trong nước đứng lên lật đổ bạo quyền. Trong thời gian hoạt động tại Cam Bốt, ông Lý Thara đã tập hợp được nhiều chiến hữu cùng lý tưởng tham gia đồng đảo vào tổ chức. Nhờ các đức tính thông minh, dũng cảm và bảo vệ đồng đội cao, ông Lý Thara đã tạo dựng được nhiều cơ sở thương mại để nuôi sống các chiến hữu anh em tại Cam Bốt, nhiều cơ sở của tổ chức có số vốn tới bạc triệu đô la Mỹ. Thời gian từ năm 1989-1995, ông đã giúp đỡ được nhiều đồng hương người Việt chạy lánh nạn tại Cam Bốt và ông đã tạo được công ăn việc làm cho hàng ngàn người gồm cả các quân nhân thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa và một số tầng lớp thanh niên trẻ chạy qua xứ Chùa Tháp lánh nạn. Ông còn để tâm đến công tác bảo vệ và xây dựng các chùa chiền và các tổ chức hoạt động xã hội khác rất nhiều tại Nam Vang như xây dựng một ngôi chùa lớn tại thủ đô Nam Vang (Cầu Sài Gòn) vào năm 1994 và tu bổ lại sau khi ngôi chùa bị cháy.

Chiến sĩ Lý Thara gia nhập lực lượng Liên Quân Kháng Chiến Đông Dương năm 1990, là thành viên của tổ chức BRAVO, là nhân sự cao cấp trong quân đội Hoàng Gia Cam Bốt được Hoàng Thân Siributhth vinh thăng quân hàm Đại Tá thuộc Quân Đội Hoàng Gia Cam Bốt.

Ông Lý Thara nguyên là Chủ Tịch Liên Đoàn Người Lao Động Việt Nam tại Cam Bốt. Giám đốc Công Ty Thương Mại C&FC và là cố vấn cao cấp cho Ban Biên Tập tờ báo Tự Do tại Cam Bốt, một cơ quan ngôn luận của người Việt được công nhận hợp pháp hoạt động tại đây.

Với dân tộc và tổ quốc Việt Nam, Lý Thara là một chiến sĩ can trường. Với Chính Phủ Việt Nam Tự Do, Lý Thara là thành viên nòng cốt có trọng trách là Tham Muu Trưởng Lực Lượng Quân Dân. Ông có bí danh là Z.07 (Biên tập viên Lê Văn, đài BBC, đã gặp và phỏng vấn Z.07 ngày 2-12-1995).

Khi bị bắt và dù bị tra tấn dã man ông vẫn hiên ngang và bất khuất trước họng súng hung hãn của kẻ thù CSVN. Tấm gương sáng của các bậc tiền nhân anh hùng trong lịch sử đấu tranh bảo vệ dân tộc Việt Nam đã thấm nhuần vào tim máu người anh hùng Lý Thara. Kẻ thù của dân tộc Việt Nam là kẻ thù của anh hùng Lý Thara là bọn CSVN đã khiếp sợ trước những hành động yêu nước đầy dũng cảm này nên chúng đã vội vã đưa anh hùng Lý Thara ra pháp trường Chí Hòa bắn trong bí mật vào ngày Chủ Nhật 24 tháng 3 năm 1996 trước khi có sự can thiệp của thế giới.

Chiến sĩ Lý Thara đã nằm xuống vì lý tưởng cao của tự do dân tộc, máu anh đã thấm vào lòng Tổ Quốc. Hình bóng người chiến sĩ vị quốc vong thân Lý Thara sẽ mãi mãi trong lòng dân tộc Việt và các chiến sĩ đấu tranh cho tự do trên toàn thế giới. Linh hồn anh sẽ là ngọn đuốc anh linh soi sáng cho Chính Phủ Việt Nam Tự Do phải làm tròn nhiệm vụ lịch sử mà toàn dân đã giao phó là Lật Đổ Bạo Quyền Cộng Sản, đem lại Tự Do, Nhân Quyền và Hạnh Phúc cho Dân Tộc Việt Nam.